

Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho TP Cần Thơ

Thứ hai, 21/03/2016 21 giờ 19 GMT+0

Đến nay, Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị - dự án nâng cấp đô thị thứ 3 trên địa bàn thành phố, đã kết thúc đàm phán, chuẩn bị ký hiệp định tài trợ và triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ (dự án 2), từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp đô thị Cần Thơ theo hướng sáng-xanh-sạch đẹp...

Tăng tốc dự án 2

Thời gian qua, Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ đã tập trung triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu Dự án TP Cần Thơ, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án đến 31-12-2017 sẽ kết thúc. Tiểu dự án này nằm trong Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL có hiệu lực từ tháng 8-2012. Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư 90,4 triệu USD (tương đương 1.853 tỉ đồng); trong đó vốn ODA 69,95 triệu USD (tương đương 1.434 tỉ đồng) và vốn đối ứng 20,45 triệu USD (tương đương 419 tỉ đồng). Dự án được triển khai trên địa bàn 12 phường của 4 quận gồm: Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy và Ô Môn.

Đến nay, Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ đã hoàn thành công tác đấu thầu 29/29 gói thầu xây lắp; trong đó, 27 gói đã triển khai thi công; hiện có 11 gói thầu thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công, Ban Quản lý tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch, nhờ đó các gói thầu xây lắp đã triển khai đạt yêu cầu về tiến độ, nhất là các gói thầu xây lắp giai đoạn 1 đã hoàn thành, đạt và vượt tiến độ khoảng 4-5 tháng... Nhiều công trình của dự án này đã được đưa vào sử dụng đang phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nâng cấp đô thị của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu Dự án TP Cần Thơ cũng đã giải ngân được hơn 851 tỉ đồng. Năm 2016, Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ phân đấu giải ngân 550 tỉ đồng, đến 30-6-2016 sẽ hoàn thành 21/29 gói thầu xây lắp. Dự án này được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá khá tốt, đi đầu trong các tiểu dự án về tiến độ và chất lượng các công trình.

Ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết: Dự kiến trong tháng 4-2016, Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ sẽ triển khai khởi công 2 gói thầu còn lại của dự án 2 là Hồ Bún Xáng và Rạch Ngỗng, để đảm bảo hoàn thành dự án vào cuối năm 2017. Hồ Bún Xáng cũng là hạng mục lớn nhất của dự án này, giá trị xây lắp khoảng 220 tỉ đồng, ngoài ra còn các hạng mục khác xung quanh hồ...



Dự kiến, vào cuối năm nay sẽ triển khai cải tạo cầu Quang Trung hiện hữu và xây dựng mới đơn nguyên 2.

Tích cực triển khai dự án thứ 3

Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị nhằm mục tiêu hạn chế rủi ro ngập trong khu vực trung tâm thành phố, cải thiện khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đô thị mới phát triển, cũng như tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho chính quyền TP Cần Thơ. Thời gian thực hiện của dự án từ năm 2016-2021; gồm: giai đoạn chuẩn bị dự án 2014-2015, triển khai thực hiện giai đoạn 1 là 2016-2017, triển khai thực hiện giai đoạn 2 từ năm 2018-2021. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 322 triệu USD (tương đương hơn 7.339 tỉ đồng). Trong đó, vốn vay ODA là 250 triệu USD-tương đương 5.697,5 tỉ đồng (50% từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và 50% từ Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD)), vốn không hoàn lại từ tổ chức Hợp tác kinh tế Thụy Sĩ (SECO) là 10 triệu USD (tương đương 227,9 tỉ đồng) và còn lại là vốn đối ứng 1.413,62 tỉ đồng (tương đương hơn 62 triệu USD).

Dự án bao gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1 - kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường: gồm các hạng mục công trình xây dựng hệ thống kè sông Cần Thơ; xây dựng bờ kè rạch Cái Sơn - Mương Khai; xây dựng các cống ngăn triều và các âu thuyền, các cống ngăn triều kết hợp cầu giao thông; cải tạo hệ thống kênh rạch; xây dựng các hồ điều hòa, chứa nước; lắp đặt các trạm bơm và cải tạo hệ thống cống thoát nước; hệ thống thiết bị quản lý vận hành. Hợp phần 2 - phát triển hành lang đô thị: gồm các hạng mục công trình xây dựng cầu Quang Trung (đơn nguyên 2); xây dựng đường và cầu Trần Hoàng Na, đường song hành đến nút giao IC3; xây dựng đường nối Cách Mạng Tháng 8 - Đường tỉnh 918; xây dựng hạ tầng cơ sở khu tái định cư An Bình; hệ thống trang thiết bị quản lý vận hành và hỗ trợ quản lý giao thông. Hợp phần 3 - tăng cường quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí

hậu: gồm các hạng mục thiết lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý, quản lý đồng bộ, thống nhất; hệ thống trợ giúp phòng chống, khắc phục thiên tai...

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục "Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị", vay vốn WB tại Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 6-1-2016. Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị cũng đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 20-1-2016. Ngày 19-2-2016, giữa Việt Nam và Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển/Hiệp hội Phát triển Quốc tế (tổ chức thuộc nhóm WB) đã tiến hành đàm phán thành công, dự kiến Hiệp định tài trợ IDA và Hiệp định vay IBRD sẽ ký kết chính thức trong tháng 3-2016. Hiệp định sẽ có hiệu lực trong tháng 6-2016.

Ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết: Trong tháng 3-2016, sẽ ký Hiệp định vay với nhà tài trợ. Để chuẩn bị cho triển khai thực hiện dự án này, Ban Quản lý Dự án ODA đang tiến hành lập thiết kế chi tiết các hạng mục ưu tiên đầu tư của dự án như: sửa chữa, cải tạo cầu Quang Trung hiện hữu và xây dựng mới đơn nguyên 2; cầu và đường Trần Hoàng Na; đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918; kè và công viên dọc sông Cần Thơ – bờ Ninh Kiều (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến Cái Sơn). Cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến đường nội ô thành phố; xây dựng Khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 phục vụ cho tái định cư của dự án... Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ cũng dự kiến trong quý III và IV/2016 triển khai công tác đấu thầu các hạng mục công trình này, cuối năm 2016 sẽ khởi công một số công trình như: cầu Quang Trung, kè và công viên dọc sông Cần Thơ – bờ Ninh Kiều, Khu tái định cư An Bình giai đoạn 1, đường Trần Hoàng Na.

Bài, ảnh: ANH KHOA